



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยได้ประกาศรับ
สมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดลงระยะเวลาในการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง
อำเภอเชิงเนิน จังหวัดอุบลราชธานี และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามข้อ ๔
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการรับสมัครสรรหาและเลือกสรร และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครรับการสรรหาและเลือกสรรฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ

ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางซึ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเทียน แผลงฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางซิ่นก
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวภาวินี มาศเหลืออง	๐๑